

Cộng đồng Nam California phát động chiến dịch treo Cờ Vàng

Tác Giả: Nguyễn Huy/Ngái Việt
Thứ Hai, 23 Tháng 4 Năm 2012 06:04

Vừa qua Quốc Hội tiểu bang California thông qua một nghị quyết “Tháng Tá, tháng táng niám cáa ngái Má gác Việt,” công nhận lá Cờ Vàng là biểu tượng của Tá Do cáa ngái Việt Quốc Gia.

Táng niám bián cá Tháng Tá

Trở lại Thành Phố, các tổ chức đấu tranh ở Nam California đã phát động chiến dịch treo Cờ Vàng trên các đường phố trong khu vực Little Saigon.



Tháng Nghá Sĩ Tiáu Bang Lou Correa đang cùng cộng đồng Việt Nam treo những lá cờ Má-Việt trên bác táng Đen ở đảo Iiác CS.

Đây là một trong những buổi táng niám bián cá Tháng Tá cáa cộng đồng người Việt ở Nam California. Buổi phát động treo Cờ Vàng được diễn ra đúng 12 giờ trưa tại khuôn viên thành phố xá ở Á Đông, trước Phòng Lễ Thành với hàng trăm cựu quân nhân chính VN tham dự.

Nghá Sĩ Tiáu Bang Lou Correa đã cùng Nghá Viên Tá Đác Trí, ông Trần Văn, trung tâm truyền giáo Tây Nam Hoa Kỳ Tập Thể Chián Sĩ VNCH, ông Phan Trần Ngọc, chủ tịch Liên Hội Cựu Chián Sĩ Nam California, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Ban Đái Dián Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, và anh chị em Xây Dáng Nông Thôn đã cùng nhau cám những lá cờ của Má-Việt trên bác táng Đen trên tấm hình ảnh nhá vá tái ác cáa cộng đồng. Một số thành viên cũng xuất hiện tại buổi lễ, trong đó có Julio Perez người ở Tiểu bang và Nghá sĩ tiáu bang Alan Lowenthal người ở Tiểu bang.

Bác táng Đen chủ yếu dài hơn chiều cao trên bãi cỏ trong khuôn viên trình bày hàng trăm bác hình ghi nhận một phần những thảm cảnh của người dân Việt khi chế độ cộng đồng sụp lên toàn đất nước. Tấm hình ảnh nhá vá tái ác đã mang tới miền Bắc vào năm 1953, cuộc di cư vĩ đại của gần 1 triệu dân miền Bắc năm 1954 cho đến thảm cảnh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, cuộc di tản trên cháy cáng sán sau năm 1975 của mấy triệu người ráng rá suát 10 năm trời. Bác táng Đen cũng trình bày những cuộc đấu tranh của cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong suốt 37 năm qua, đặc biệt là có sự dán thân của tuái trẻ hải ngoại.

